



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำวันที 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อธิการบดี มศว เสนอการศึกษาชาติรัฐบาล ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

**เสนอการศึกษาชาติรัฐบาลต้องดูแลอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้รมต.ศธ.โดดเดี่ยว ย้ำ
ปัญหาครูต้องเร่งแก้ไข เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา**

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงรายชื่อคณะรัฐมนตรีที่จะมาั่งและดูแลกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ซึ่งได้แก่นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายบุญลือ ประเสริฐโสภณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งคนทั้งคู่มาจากพรรคพลังประชาชนว่าโดยส่วนตัวไม่รู้จักบุคคลทั้งคู่ และก็ไม่รู้ว่ากระบวนการทำงานของคนทั้งคู่เป็นอย่างไร แต่จากกระแสเสียงที่มีคนพูดถึงนั้นรู้มาว่าเป็นคนดีและเป็นคนทำงาน อย่างไรก็ตามสั่งคมและประชาชนจะต้องเฝ้าดูการทำงานของบุคคลทั้งคู่ต่อไป อย่างไรก็ตามไม่อยากเห็นคณะรัฐบาลปล่อยเรื่องการศึกษาของประเทศให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทำงานอย่างโดดเดี่ยว แต่นายกรัฐมนตรีเองตลอดถึงทีมคณะรัฐมนตรีทุกคนควรจะได้ร่วมกันทำงานด้านการศึกษาของชาติด้วย เพราะอย่าลืมนว่าเรื่อง การศึกษานั้นเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างชาติ ที่ผ่านมาในอดีตการจะเลือกใครมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่ค่อยมีพรรคใดสนใจ มาถึงตอนนี้ปรากฏการณ์เช่นนี้เริ่มเปลี่ยนไปพรรคการเมืองใหญ่และมีอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลหันมาสนใจและทำงานด้าน การศึกษามากขึ้น ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี

“อยากฝากถึงรัฐบาลว่าสาระและปัญหาของศธ.นั้นมีหลายเรื่อง จะต้องดูว่าการศึกษารับพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษาเราเข้มแข็งมาหรือยัง อยากให้ได้เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ เราจะหยุดนิ่งอย่างนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ที่ผ่านมามาประเทศต่างๆ เรียนรู้ภาษาไทยมากมาย คนญี่ปุ่นเรียนรู้ภาษาไทย คนจีนหันมาเรียนภาษาไทย คนเกาหลี คนเวียดนาม ขณะที่เด็กไทยและคนไทยยังรู้ภาษาที่สองซึ่งไม่ได้หมายถึงภาษาอังกฤษ แต่หมายถึงภาษาของเพื่อนบ้านเรา คนไทยยังไม่สนใจ นโยบายระดับชาติก็ไม่สนใจแล้วเราจะไปแข่งขันในเวทีโลกกับประเทศอื่นๆ ได้อย่างไร อยากเห็นรัฐบาลคิดเรื่องร.ร.เฉพาะทางให้มากขึ้น และต้องทำอย่างเป็นจริงเป็นจัง ไม่ว่าจะเป็นร.ร.ทางภาษา ร.ร.วิทยาศาสตร์ ร.ร.คอมพิวเตอร์ แต่อย่างไรก็ตาม การตั้งร.ร.เฉพาะทางนั้นก็ต้องระวังอย่าให้เด็กเก่งเพียงด้านเดียว การเรียนการสอนต้องจัดให้เด็กที่สนใจในเรื่องเหล่านี้ได้เรียนรู้ด้านอื่นๆ เพื่อให้สมองทั้งสองด้านทำงานอย่างสมดุล นอกจากนี้การคนที่ จะออกไปเป็นครู รัฐบาลต้องมีนโยบายเอาคนเก่งมาเรียนครูให้ได้ ที่ผ่านมามีการให้ทุนการศึกษา เพียงแค่ 1 รุ่น จากนั้นก็เงียบไป การได้คนเก่งมาเรียนครูจะทำให้เราได้ครูที่เก่ง มีความรู้และที่สำคัญ นอกจากเก่งแล้วสถาบันการศึกษาทุกแห่งที่ผลิตครู ต้องเน้นเรื่องจิตวิญญาณความเป็นครูด้วย ซึ่งคนที่

เข้าสู่อาชีพนี้ส่วนใหญ่เขาก็ได้รับการปลูกฝังในเรื่องจิตวิญญาณความเป็นครูอยู่แล้ว แต่การที่สังคมคาดหวังกับครูอยากเห็นครูเสียสละ อดทน สอนดีสอนเก่งแล้ว รัฐบาลเองก็ต้องกลับมาดูเรื่องเกียรติและศักดิ์ศรีที่ครูจะได้รับด้วย เรื่องของรายได้ สวัสดิการต่างๆ หน่วยงานที่ดูแลครูต้องมาทบทวนบทบาทตัวเองว่าทำได้เรื่องเหล่านี้บ้างแล้วหรือยัง เพราะเมื่อพูดว่าครูต้องรู้จักเสียสละ บางครั้งสังคมก็พูดด้วยความเห็นแก่ตัวมากเกินไป ไม่ได้มองความเป็นจริงใจสังคมว่าครูต้องรับภาระต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะบรรดาครูใน 3 จังหวัดชายแดนใต้”

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้การพัฒนาครูประจำการก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องพัฒนา ซึ่งไม่ได้หมายความว่าครูประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ตัวเองนั้นไม่เก่ง ไม่ดี หากแต่การเสริมสร้างสมรรถนะในตัวเองต้องเกิดขึ้นตลอดเวลา เรียนรู้ด้วยตัวเองบ้าง เข้าอบรมปฏิบัติการบ้าง โดยเฉพาะการพัฒนาทางภาษา วิทยาศาสตร์ สร้างสื่อการเรียนรู้ และคอมพิวเตอร์ ครูไทยทุกคนควรมีทักษะอย่างดีในเรื่องเหล่านี้ ที่ผ่านมามะเห็นครูประจำการจำนวนมากติดหล่มอยู่กับความคิดเดิมที่เฝ้าแต่จะทำผลงานทางวิชาการมากเกินไป จนไม่ได้เพิ่มพูนศักยภาพตัวเอง